

# Phá thai nội khoa có nguy hiểm không và thông tin cần biết

Phá thai nội khoa nhằm kết thúc hư thai sớm và hoàn thành thai kỳ được nhiều người lựa chọn khi mang bầu không mong muốn hoặc khi có khuyến nghị của bác sỹ. Dùng thuốc kết thúc thai kỳ được coi là thuận lợi và ít đắt đỏ, nhưng mà uống thuốc phá thai nguy hiểm không, hãy cùng nội dung sau đây tìm hiểu câu hỏi này nhé!

Uống thuốc phá thai hay còn gọi là phá thai bằng thuốc là giải pháp dùng thuốc để đình chỉ thai nghén. Uống thuốc phá thai không cần thủ thuật ngoại khoa hay gây mê, khả năng thực hiện ở nhà tuy nhiên cần được thăm khám. Vậy phá thai nội khoa nguy hiểm không?



## Nguyên lý hoạt động của phá thai bằng thuốc?

Phá thai bằng thuốc tức là sử dụng thuốc để hoàn tất một thời kỳ mang thai thai nhi mà không cần thiệp phẫu thuật vào buồng dạ con của các phụ nữ. Thuốc đình chỉ thai nghén là phương pháp hoàn thành thời kỳ mang thai trong tử cung bằng giải pháp sử dụng hợp tác mifepristone & misoprostol gây hồng thai.

Thuốc phá thai có lợi ích cản trở nội tiết tố progesterone mà đây là loại hormone thiết yếu để giữ gìn việc có bầu cũng như cần thiết cho sự tiến triển của thai nhi. Vì lẽ đó, việc ngăn chặn progesterone sẽ làm ngưng quá trình phát triển của thai nghén, dạ con sẽ co bóp & đẩy phôi thai ra phía ngoài.

Sử dụng thuốc đình chỉ thai kỳ khả năng đạt hữu hiệu lên đến 98%, tuy vậy phương pháp này chỉ áp dụng đối với bào thai dưới 7 tuần tuổi và bà bầu phải bảo đảm một số yếu tố sức khỏe cơ thể như chơi mắc bệnh viêm phụ khoa, tim mạch, bệnh nội khoa, huyết áp,...

## Phá thai bằng thuốc có nguy hiểm không?

Biện pháp uống thuốc phá thai được ưu tiên chọn ra vì nó tối ưu & nhanh chóng. Nhưng mà phá thai nội khoa có sao không vẫn đang là thắc mắc của đa phần những phụ nữ.

Nếu cần phải kết thúc thời kỳ mang thai thì phương pháp uống thuốc sẽ được ưu tiên bởi đây được nhận xét là an toàn và trong thời gian ngắn với liệu trình tiến hành nhanh chóng, tỉ lệ thu được thành

quả tốt cao, không cần nằm viện hoặc dùng những loại thuốc gây mê. Hơn nữa, nếu như phá thai bằng thuốc đạt được kết quả, phái yếu không cần thiết phải can thiệp bất kỳ một loại thủ thuật nào trong lòng tử cung, hạn chế được nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc bị vết thương lòng dạ con.

Tuy vậy, những nữ giới không nên tùy tiện phá thai bằng thuốc tại gia bởi trước khi tiến hành đình chỉ thai nghén, người mẹ sẽ được khám bệnh, thực hiện xét nghiệm máu, siêu âm để kiểm tra tuần tuổi cũng như khu vực nằm của thai nhi. Vì vậy vậy, nếu như tự ý dùng thuốc nạo phá thai ở nhà mà chưa có sự chỉ định của thầy thuốc thì chẳng thể định vị được trạng thái thai nhi gây nên nguy hiểm sinh mạng của thai phụ.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-co-anh-huong-gi-khong>

## **Phản ứng phụ sau khi uống thuốc nạo phá thai**

Ngày nay, dùng thuốc đình chỉ thai kỳ là giải pháp kết thúc thời kỳ mang thai hiệu quả, tuy nhiên cách nào cũng có một số mặt tốt và nhược điểm & phá thai bằng thuốc cũng không phải là ngoại lệ. Sử dụng thuốc phá thai liên tiếp sẽ khiến thành tử cung mỏng và suy yếu gây nên trở ngại trong việc mang thai về sau. Đồng thời, những tác dụng phụ khi sử dụng thuốc nạo phá thai có thể kể đến như:

### **Dị ứng sau khi phá thai bằng thuốc**

Sau phá thai bằng thuốc khả năng gây nên hiện trạng dị ứng với triệu chứng như ngứa rát, nổi mề đay, chóng mặt, rối loạn huyết áp,...

### **Sốt dây rốn sau khi phá thai bằng thuốc**

Dùng thuốc đình chỉ thai nghén không đúng liệu trình, không có sự chăm sóc từ hàng ngũ y bác sỹ thì rủi ro dây rốn còn sót trong tử cung là rất cao. Lúc này, mẹ bầu sẽ có những dấu hiệu như ra máu âm đạo dài ngày, đau bụng quằn quại, nôn, thân nhiệt cao,...

### **Gây ra rối loạn hormon**

Dùng thuốc bỏ thai sẽ có những ảnh hưởng không ít lên buồng trứng, ảnh hưởng đến quá trình trứng rụng và gây nên trạng thái mất cân bằng nội tiết tố trong một thời kỳ nhất định hoặc kéo dài. Biểu hiện của câu hỏi này là rối loạn kinh nguyệt với những dấu hiệu lạ thường.

### **Gây tình trạng viêm phụ khoa**

Dù cho không tiến hành một số biện pháp can thiệp trực tiếp công cụ y tế vào dạ con tuy nhiên vận động co thắt để đẩy thai nhi ra phía ngoài khi dùng thuốc tránh thai cũng gây nên một số tổn hại khăng khăng. Chính vì, phái nữ cần có giải pháp phục vụ thích hợp, tránh hiện trạng vết thương kéo dài gây ra viêm phụ khoa.

### **Thân thể đổi thay thất thường**

Một số biểu hiện thường gặp sau thời điểm sử dụng thuốc ngừa thai bao gồm ói mửa, nôn hoặc tiêu chảy. Nhưng mà, tình trạng này sẽ thuyên giảm sau vài ngày. Để giảm thiểu một vài cơn đau bụng, người mắc bệnh có thể sử dụng thuốc giảm đau do chuyên gia kê đơn hoặc sử dụng khăn ấm chườm nóng bụng. Bên cạnh đó, khi sử dụng misoprostol bạn khả năng nhìn thấy hiện trạng nhức đầu, hoa mắt chóng mặt. Một số đau đốn cũng là một phần triệu chứng cho thấy việc sử dụng thuốc ngừa thai đạt hữu hiệu.

Nếu như chị em xuất hiện một trong những triệu chứng như: đau bụng liên tiếp mà không cung cấp với thuốc giảm đau, huyết "cô bé" ra máu rất nhiều (trong 1 giờ đồng hồ huyết "cô bé" ướt đầm 2 BVS và ra liên tiếp trong 2 giờ), dao động trong 2 giờ thấy trông thấy huyết khối lớn, sốt trên 38 độ C & lâu ngày sau 1 ngày uống misoprostol hoặc không ra huyết dao động trong một ngày sau thời điểm uống misoprostol thì phải liên lạc chuyên gia để thăm khám ngay nhé.

Địa chỉ phá thai an toàn tại hà nội

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Chi phí phá thai an toàn

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

## Một số điều cần lưu ý sau khi uống thuốc phá thai

Bên cạnh bản khoản phá thai bằng thuốc có nguy hiểm không thì một vài điều cần lưu ý sau khi thực hiện phá thai bằng thuốc cũng được những phái yếu quan tâm tìm hiểu. Sau khi tiến hành uống thuốc phá thai, chị em phụ nữ cần lưu ý một số bản khoản sau:

- Tĩnh dưỡng đầy đủ, không vận động mạnh hoặc lao động tốn nhiều sức
- Thực hiện đúng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc về giải pháp chăm sóc phần bẹn
- Không hoạt động tình dục
- Giảm thiểu đi bơi
- Thực hiện việc khám lại đúng theo lịch hứa của bác sĩ
- Xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất nhất là nhóm thức ăn giàu sắt như: Thịt bò, thịt nạc, trứng, sữa, rau xanh. Không sử dụng đồ ăn rán rán nhiều dầu mỡ, đồ đặc cay nóng, vật dụng chế biến sẵn hoặc các loại đồ uống chứa gas hay chất gây nghiện.

Chưa kể đến, nữ giới cũng nên theo dõi tình trạng của chính bạn về tốc độ hồi phục. Thời gian khôi phục của cơ thể sau khi uống thuốc đình chỉ thai kỳ sẽ tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Tuy vậy, bình thường trong trường hợp không bị băng huyết hay nhiễm trùng, giai đoạn phục hồi sẽ khoảng từ 1 - 2 tuần, nếu diễn ra những biến chứng thì thời kỳ khôi phục sẽ lâu hơn.

Mong rằng nội dung trên đây giúp các phái nữ am hiểu hơn về cách phá thai bằng thuốc cùng với hồi âm được bản khoản phá thai bằng thuốc có hại gì không. Uống thuốc phá thai sẽ là biện pháp trong thời gian ngắn, an toàn khi được thực hiện dưới sự khuyến nghị của bác sĩ cùng với được thực hiện tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng. Thai phụ không được tự tiện uống thuốc kết thúc thai kỳ ngay tại nhà để hạn chế nguy cơ xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng.

Phòng khám Thái Hà có uy tín không <https://phongkhamthaiha.org>

Phong kham Thai Ha <https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

[phathaithaiha.webflow.io](https://phathaithaiha.webflow.io)